



# Quy định Designathon 2025

Để có những trải nghiệm đáng nhớ, BTC khuyến khích tất cả thí sinh đọc kỹ những quy định sau đây.

01

Quá trình tuyển chọn sẽ dựa trên việc đánh giá Portfolio và kinh nghiệm làm việc trước đây (nếu có). Vì số lượng thí sinh có hạn nên BTC sẽ ưu tiên chọn những người đăng ký sớm nhất sau khi mở đơn đăng ký. Thời gian mở đơn và đóng đơn sẽ luôn được cập nhật trên các fanpage của Lollypop Vietnam.

02

Thí sinh tham dự phải là sinh viên; hoặc Designer có kinh nghiệm làm việc ít hơn một năm; hoặc dân mới chuyển ngành qua thiết kế với ít hơn 2 năm kinh nghiệm.

03

Mỗi đội thi sẽ có 7 thành viên được BTC ghép đội dựa trên các thế mạnh UX Research, UI Design, UX Design. Thí sinh sẽ không được phép đổi đội hoặc ghép đội trước để giữ tính công bằng xuyên suốt cuộc thi.

04

Để chuẩn bị cho cuộc thi, thí sinh cần mang theo Laptop cá nhân kèm dây sạc, cũng như CCCD để xác minh danh tính. Các vật dụng khác (Bút chì, Tẩy, Giấy note,...) và đồ ăn thức uống đều đã được BTC chuẩn bị sẵn!

05

Hình ảnh và thông tin cá nhân được cung cấp trong form đăng ký sẽ được BTC sử dụng với các mục đích như chọn lọc thí sinh, quảng bá cuộc thi, và các mục đích khác theo điều khoản tại form đăng ký và đúng quy định của pháp luật.

06

Thí sinh, bằng việc đăng ký tham gia cuộc thi, đồng ý cho BTC có thể sử dụng ý tưởng/bài dự thi của mình cho mục đích quảng bá trên các kênh phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng. Thí sinh đảm bảo và chịu trách nhiệm về bản quyền của các ý tưởng/bài dự thi của mình. BTC sẽ không tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến khiếu nại về bản quyền của ý tưởng/bài dự thi phát sinh tại cuộc thi và trong quá trình quảng bá.

07

BTC có thể hủy tư cách dự thi của thí sinh nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định đã ban hành của cuộc thi hoặc theo yêu cầu của BTC.

08

Giải thưởng cho thiết kế không hợp lệ (nếu có) sẽ bị thu hồi nếu BTC phát hiện có hành vi gian lận hay ăn cắp bản quyền sử dụng thiết kế.

09

Nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại, vui lòng gửi đến địa chỉ email: [mktvietnam@terralogic.com](mailto:mktvietnam@terralogic.com). Quyết định của BTC sẽ được coi là cuối cùng đối với mọi trường hợp tranh chấp và khiếu nại. Chúng tôi sẽ xử lý một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.